

การบริการระดับบ้านและชุมชนของการ
ประกันสุขภาพของรัฐบาลกลางสำหรับผู้มี
รายได้น้อยและผู้ทุพพลภาพ (Medicaid)

แห่งมลรัฐเนแบรสกา (HCBS)

การขอการละเว้นเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือระดับ
ครอบครัว

การแนะนำบริการแบบย่อ

การแนะนำสั้น ๆ เป็นการแนะนำบริการและอาจใช้เพื่อตัดสินใจว่าจะพิจารณาใช้บริการใด ศึกษาการบริการเพิ่มเติมได้จากคู่มือนโยบายเกี่ยวกับความบกพร่องด้านพัฒนาการ; บทที่ 8 ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อ คำจำกัดความของบริการ ข้อจำกัด และประเภทของผู้ให้บริการที่สามารถให้บริการแต่ละบริการได้ ผู้ประสานงานบริการจะอธิบายถึงการบริการและให้คำปรึกษาหรือเกี่ยวกับการเลือกผู้ให้บริการด้วย

2024

NEBRASKA

Good Life. Great Mission.

DEPT. OF HEALTH AND HUMAN SERVICES

การบริการที่มี

บริการที่จัดไว้ให้จะขึ้นอยู่กับความต้องการและเว้นเกี่ยวกับความบกพร่องด้านพัฒนาการ (DD) ของการบริการระดับบ้านและชุมชน ของประกันสังคมของรัฐบาลกลางสำหรับผู้มีรายได้น้อยและผู้ทุพพลภาพ (Medicaid) ที่คุณมีอยู่ **คู่มือฉบับย่อ**นี้มุ่งเน้นไปที่การขอ การละเว้นความช่วยเหลือระดับครอบครัว (FSW)

ตารางนี้แสดงการเปรียบเทียบบริการของ FSW ที่มีกับการขอการละเว้นที่เกี่ยวข้องกับ DD อื่นๆ:

- การขอการละเว้นของผู้บรรลุนิติภาวะที่มีความบกพร่องด้านพัฒนาการ (DDAD) สำหรับผู้ที่มียุ 21 ปีขึ้นไป มุ่งเน้น การจ้างงาน
- การขอการละเว้นเกี่ยวกับความบกพร่องด้านพัฒนาการแบบเบ็ดเสร็จ (CDD) เป็นบริการสำหรับคนทุกวัย

การบริการที่มี	การขอการละ เว้นเกี่ยวกับความ ช่วยเหลือ ระดับ ครอบครัว	การขอการละ เว้นของผู้บรรลุนิติภาวะที่มี ความบกพร่อง ด้านพัฒนาการ	ความบกพร่อง ด้านพัฒนาการ แบบเบ็ดเสร็จ การขอการละ เว้น
ผู้บรรลุนิติภาวะ	-	ใช่	ใช่
เทคโนโลยีที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวก	ใช่	ใช่	ใช่
การปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตในบ้าน	-	-	ใช่
การปรับสมรรถนะของเด็ก	ใช่	-	ใช่
การเข้าถึงได้กับชุมชน	ใช่	ใช่	ใช่
การประเมินเชิงให้คำปรึกษา	-	ใช่	ใช่
ความช่วยเหลือรายวัน	ใช่	ใช่	ใช่
การประเมินการปรับเปลี่ยนด้านสิ่งแวดล้อม	ใช่	ใช่	ใช่
การอบรมผู้ดูแลครอบครัว	ใช่	-	-
การให้คำปรึกษาแก่ครอบครัวและเพื่อน	ใช่	-	-
การปรับปรุงบ้าน	ใช่	ใช่	ใช่
แม่บ้าน	ใช่	-	ใช่
การใช้ชีวิตอย่างอิสระ	ใช่	ใช่	ใช่
การดูแลทางการแพทย์ในบ้านอุปถัมภ์???	-	-	ใช่
ระบบช่วยเหลือเหตุฉุกเฉินส่วนบุคคล (PERS)	ใช่	ใช่	ใช่
ทักษะความพร้อมก่อนการประกอบอาชีพ	-	ใช่	ใช่
การปรับปรุงที่พักอาศัย - บ้านอุปถัมภ์ต่อเนื่อง	-	-	ใช่
การปรับปรุงที่พักอาศัย - บ้านอุปถัมภ์ชั่วคราว	-	-	ใช่
การปรับปรุงที่พักอาศัย - แบบการอยู่ร่วมกัน	-	-	ใช่
การหยุดพักชั่วคราว	ใช่	ใช่	ใช่
การให้ความช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพที่เป็นกลุ่มเล็ก ๆ	-	ใช่	ใช่
การจ้างงานที่ได้รับความช่วยเหลือ-ควบคู่กับการติดตาม	-	ใช่	ใช่
การจ้างงานที่ได้รับความช่วยเหลือ-รายบุคคล	-	ใช่	ใช่
การใช้ชีวิตในครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือ	ใช่	ใช่	ใช่
การปรับปรุงที่พักอาศัยเพื่อการนำบัล	-	-	ใช่

ที่ต้องเปลี่ยน	-	ใช่	ใช่
การเดินทาง	ใช่	ใช่	ใช่
การปรับแต่งยานพาหนะ	ใช่	ใช่	ใช่

เทคโนโลยีที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวก

เทคโนโลยีที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกประกอบด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ช่วยคุณทำสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง ดังนั้นคุณจะต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่นน้อยลง

การปรับสมรรถนะของเด็ก

การปรับสมรรถนะของเด็กจะจัดขึ้นในชุมชน ให้การช่วยเหลือด้านการสอนและเจ้าหน้าที่เพื่อตอบสนองความต้องการที่เหมาะสมกับเด็กที่มีความพิการหรือมีสภาวะสุขภาพพิเศษ โดยมุ่งเน้นการสอนและการให้ความช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระและการเติบโตส่วนบุคคลในขณะที่เด็กวัยเดียวกันก็ส่งเสริมการเข้ากันได้กับชุมชน นี่เป็นบริการด้านการปรับสภาพ

การเข้ากันได้กับชุมชน

การเข้ากันได้กับชุมชนเป็นการสอนการช่วยเหลือตนเอง พฤติกรรมที่เหมาะสม การเข้าสังคม และทักษะการปรับตัว บริการนี้ส่วนใหญ่จะจัดให้มากขึ้นในชุมชน คุณเป็นผู้ตัดสินใจว่าต้องการจะไปที่ไหนและไปบ่อยแค่ไหน บริการนี้จะช่วยเพิ่มความมั่นใจและทางเลือกส่วนบุคคล และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในชุมชนของคุณ ผู้ให้บริการจะให้ความช่วยเหลือในกิจกรรมในชีวิตประจำวัน การดูแลสุขภาพ และการกำกับดูแล นี่เป็นบริการด้านการปรับสภาพ

ความช่วยเหลือรายวัน

ความช่วยเหลือรายวันเป็นการจัดให้มีกิจกรรมเป็นรายวันในสถานที่ที่ควบคุมดูแลโดยผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะสอนการช่วยเหลือตนเอง พฤติกรรมที่เหมาะสม การเข้าสังคม และทักษะการปรับตัวแก่คุณ บริการนี้จะใช้ได้เมื่อคุณไม่มีเป้าหมายที่จะทำงานและไม่ได้กำลังหางาน ผู้ให้บริการจะให้ความช่วยเหลือในกิจกรรมในชีวิตประจำวัน การดูแลสุขภาพ และการกำกับดูแล นี่เป็นบริการด้านการปรับสภาพ

การประเมินการปรับเปลี่ยนด้านสิ่งแวดล้อม

การประเมินการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเป็นการประเมินเพื่อจัดหาอุปกรณ์ที่คุณต้องการหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงบ้านหรือยานพาหนะของคุณ โดยจะพิจารณาจากความต้องการด้านสุขภาพและความปลอดภัย การอยู่ในชุมชน และความเป็นอิสระของคุณ อาจจำเป็นต้องใช้บริการนี้ก่อนที่จะใช้เทคโนโลยีที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวก การปรับปรุงบ้าน หรือการปรับแต่งยานพาหนะ

การอบรมผู้ดูแลครอบครัว

การอบรมผู้ดูแลครอบครัวเป็นการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่สมาชิกในครอบครัวหรือผู้ดูแลที่ไม่ได้รับค่าจ้างซึ่งให้การช่วยเหลืออย่างไม่เป็นทางการ

การให้คำปรึกษาแก่ครอบครัวและเพื่อน

การให้คำปรึกษาแก่ครอบครัวและเพื่อนเป็นการจัดให้มีที่เลี้ยงที่ได้แบ่งปันประสบการณ์กับครอบครัวหรือผู้เข้าร่วมเพื่อให้ความช่วยเหลือ การศึกษา และคำแนะนำโดยการแบ่งปันกลยุทธ์และประสบการณ์ในการแนะนำระบบและทรัพยากร

การปรับปรุงบ้าน

การปรับเปลี่ยนบ้านเป็นการเปลี่ยนแปลงบ้านของคุณเพื่อให้คุณสามารถไปในที่ต่าง ๆ ในบ้านและทำสิ่งต่าง ๆ ในบ้านด้วยตนเองได้ง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้น การปรับเปลี่ยนบ้านจะช่วยให้คุณไปใช้งานในที่ต่าง ๆ ของบ้านได้ดีขึ้น และต้องการความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นน้อยลง

แม่บ้าน

แม่บ้านจะช่วยทำงานบ้านทั่วไป เช่น ทำอาหาร ซักผ้า ทำธุระ และทำความสะอาด บริการระยะสั้นนี้สามารถใช้บริการได้เมื่อผู้ทำงานบ้านเป็นปกตินี้ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้
แม่บ้าน ไม่มีหน้าที่เกี่ยวกับรถดูแลรักษาหรือการกำกับดูแล บริการนี้เป็นบริการสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และอาศัยอยู่ในบ้านร่วมกับครอบครัว บริการอื่น ๆ ของ DHHS ที่สามารถตอบสนองต่อความจำเป็นนี้ของผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

การใช้ชีวิตอย่างอิสระ

การใช้ชีวิตอย่างอิสระได้รับการจัดเตรียมไว้ให้ในบ้านของคุณเอง ผู้ให้บริการจะสอนทักษะในการใช้ชีวิตอย่างอิสระและทำสิ่งต่าง ๆ ในชุมชนของคุณ ผู้ให้บริการจะให้การช่วยเหลือในเรื่องกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน การดูแลสุขภาพ และทักษะทางสังคมและการพักผ่อน นี่เป็นบริการด้านการปรับสภาพ

ระบบช่วยเหลือหตุฉุกเฉินส่วนบุคคล (PERS)

PERS คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยให้คุณติดต่อกับผู้อื่นในกรณีฉุกเฉินได้ ระบบดังกล่าวถูกเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณ และเมื่อคุณกดปุ่ม ระบบจะแจ้งไปที่ผู้ที่ผู้ที่คุณกำหนดไว้หรือคอลเซนเตอร์

การหยุดพักชั่วคราว

การหยุดพักชั่วคราวเป็นบริการระยะสั้นที่คุณสามารถใช้ได้เมื่อคุณไม่สามารถดูแลตัวเองได้ การหยุดพักชั่วคราวเป็นการเปลี่ยนเวรชั่วคราวให้กับผู้ดูแลปกติที่อยู่กับคุณ ผู้ให้บริการจะให้ความช่วยเหลือในด้านกิจกรรมในชีวิตประจำวัน การดูแลสุขภาพ และการทำกับดูแล

การใช้ชีวิตในครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือ

การใช้ชีวิตแบบครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือได้ถูกจัดเตรียมไว้ให้ในบ้านแบบครอบครัวของคุณ ผู้ให้บริการจะสอนทักษะในการใช้ชีวิตอย่างอิสระและสอนคุณให้ทำสิ่งต่างๆ ในชุมชนของคุณ ผู้ให้บริการจะให้ความช่วยเหลือด้านกิจกรรมในชีวิตประจำวัน การดูแลสุขภาพ ทักษะทางสังคมและการพักผ่อน และการอยู่ในชุมชน นี่เป็นบริการด้านการปรับสภาพ

การเดินทาง

การเดินทางเป็นบริการการรับ-ส่งจากบริการการขอการละเว้นด้วยยานพาหนะ โดยแยกออกจากการเดินทางระหว่างการให้บริการ การเดินทางไม่ควรใช้สำหรับตัวเลือกอื่น ๆ ที่มีให้ เช่น การเดินทางจากเพื่อนหรือครอบครัว ไม่สามารถให้บริการรับส่งนี้เพื่อการนัดหมายทางการแพทย์ได้ เนื่องจากมีบริการของ DHHS อื่น ๆ ที่สามารถใช้สำหรับการเดินทางการนัดหมายทางการแพทย์ได้

การปรับแต่งยานพาหนะ

การปรับแต่งยานพาหนะเป็นการปรับแต่งรถยนต์/รถตู้เพื่อรองรับความต้องการในการอยู่ร่วมกับชุมชนของคุณได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น การปรับแต่งจะช่วยให้คุณใช้งานยานพาหนะได้ดีขึ้น และต้องการความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นน้อยลง